

ความเคลื่อนไหวองค์กร 28

1 ตุลาคม 2549

โด้บ็อกกล่าว

เราได้รับอีเมลล์มากมายแสดงความกังวลเกี่ยวกับคณะปฏิรูปเมื่อเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตามการปฏิรูปที่เกิดขึ้นมีผลต่อการทำงานของเราน้อยมาก มีผลน้อยกว่าวันสำคัญทางศาสนาที่จะกล่าวต่อไปน้อยมาก ส่วนใหญ่ทางภาคใต้ของประเทศไทยมีผู้สนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรีที่พ้นผ่านไปน้อยมาก และเนื่องจากเอ็นเอทีอาร์มีเป้าหมายในการพัฒนาระดับชุมชน และตัวผมเองก็ไม่ได้เป็นคนไทย ดังนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะแสดงความเห็นถึงประโยชน์หรือโทษของคณะปฏิรูปแทน ที่จะทำให้เราจะช่วยชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งต่อไป เพื่อที่พวกเขาจะสามารถสนับสนุนรัฐบาลใดก็ตามที่เขาเห็นว่าเหมาะสมต่อพวกเขา



ชายชาวมุสลิมกำลังสวด

รอมฎอนเริ่มขึ้นในเดือนกันยายน หนึ่งเดือนของการถือศีลอด — งดอาหารระหว่างอาทิตย์ขึ้นจนถึงอาทิตย์ตก รอมฎอนเริ่มเมื่อพระจันทร์เสี้ยวเข้ามาใกล้กับดาวพระศุกร์มากที่สุด (บางทีนี่อาจจะเป็นสาเหตุของการใช้พระจันทร์และดาวเป็นสัญลักษณ์ทางอิสลาม) มันเป็นช่วงระยะเวลาที่ชุมชนชาวมุสลิมมุ่งเน้นในด้านกรคงอยู่ของชีวิตภายใน และที่นี้ในภาคใต้ของไทยเช่นกัน เดือนกันยายนก็เป็นเดือนทางศาสนาพุทธ เทศกาลเดือนสิบ วันแห่งการแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษในครอบครัว ชาวบ้านให้ความสำคัญต่อวันเหล่านี้มาก และเอ็นเอทีอาร์ก็ได้ปรับการทำงานของเรให้เข้ากับสิ่งเหล่านี้ - ยกเลิกการประชุมชุมชนเดือนโครงการบางอันออกไป และปรับการไปทัศนศึกษาของเรา ขณะที่มันอาจจะทำให้เราคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ก่อให้เกิดความไม่สะดวก แต่มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้การอยู่ที่นี่น่าสนุก การทำงาน การพัฒนา และความก้าวหน้าอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเบื้องต้นของชีวิต ผู้คนที่นี้ได้พัฒนารูปแบบและพิธีการซึ่งทำให้สามารถรักษาไม่เพียงแต่รูปลักษณ์ภายนอก แต่ยังรวมทั้งความเชื่อที่ยังคงอยู่ ผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นการฝึกที่ดีซึ่งชาวตะวันตกควรจะทำเพื่อเป็นการรับเอาเขาเพื่อแก้ไขกับชีวิตที่รีบร้อน และการบริโภคอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งดูเหมือนจะซึมซับเข้าสู่ชีวิตประจำวันของเรา

ความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ



บ้านคีรีวงค์

การอบรมอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

ในเดือนกันยายน ชาวเอ็นเอทีอาร์และอาสาสมัครพัฒนาชุมชนได้ไปทัศนศึกษาเป็นเวลา 3 วันที่ชุมชนคีรีวงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ 17 ปีที่ผ่านมาคีรีวงค์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม หมู่บ้านเกือบทั้งหมดโดนทำลาย ชาวบ้านได้ร่วม กันก่อตั้งรูปแบบการพัฒนาชุมชนซึ่งช่วยพวกเขาในการกลับคืนสู่ชีวิตเดิม โดยได้รับความช่วยเหลือจาก

ภายนอกเพียงเล็กน้อย พวกเขาได้ช่วยกันสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีการรวมกลุ่มการทำหัตถกรรม และโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมไปกับการทำสวนในรูปแบบดั้งเดิม อาสาสมัครพัฒนาชุมชนได้เรียนรู้ถึงการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและการเป็นผู้นำชุมชน รวมทั้งการได้พูดคุยการชาวบ้านในชุมชน เรียนรู้การพัฒนาการเป็นผู้นำ และถกกันถึงรูปแบบการทำงานของชุมชนกับคณะกรรมการในด้านหัตถกรรมและการท่องเที่ยว

กลุ่มหัตถกรรม

เอ็นเอทีอาร์ได้เริ่มถ่ายความรับผิดชอบจากโปรแกรมหัตถกรรมของเราให้แก่ชาวบ้าน กลุ่มหัตถกรรมได้พัฒนาทักษะทรัพยากร และเครือข่ายที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างเป็นอิสระ คุณสุวรรณา ซึ่งเป็นผู้จัดการโครงการของเราในปัจจุบัน และพักอยู่ที่บ้านปากจอก ได้รับการสอบถามจากกลุ่มให้ช่วยทำงานกับกลุ่มต่อไปในด้านการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยได้รับค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน กลุ่มหัตถกรรมได้รับการตอบสนองที่ดี ด้วยคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ ทั้งจีน อเมริกา และญี่ปุ่น ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ThaiCraft, Moving Mountains และ Living Wage และพวกเขาได้วางขายในโรงแรมในประเทศทั้งภูเก็ตและเกาะสมุย ซึ่งส่งผลทางด้านการตลาดอย่างมาก ทำต่อไปนะ สุ เธอทำงานได้ดีมาก!



การ์ดคริสต์มาส

ซื้อการ์ดจากปากจอก — และบอกคนที่คุณรู้จักให้ช่วยซื้อ

คริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่กำลังจะมาถึงในเร็ววันนี้ กลุ่มสตรีบ้านปากจอกก็กำลังขู่กับการทำการค้าสำหรับเทศกาลดังกล่าว เอ็นเอทีอาร์ได้ช่วยสนับสนุนด้านการขายและการเงิน ก่อนที่พวกเขาจะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง โปรดติดต่อเราที่ relieffund@inet.co.th ถ้าคุณสนใจที่จะซื้อ หรือแวะชมได้ที่ www.tsunamicrafts.com

โปรแกรมการกำจัดขยะที่ทุ่งดาบ

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมแรกของเอ็นเอทีอาร์ ที่เกิดจากคนในชุมชนคิดขึ้น และดำเนินการโดยชุมชน ปิ่น สาวน้อยอายุ 18 ปีจากหมู่บ้านทุ่งดาบได้คิดที่จะให้อาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน เพื่อแลกกับการช่วยกันกำจัดขยะในชุมชน ปิ่นได้นำเด็ก ๆ ในหมู่บ้านไปเก็บขยะในวันเสาร์อาทิตย์ แยกบางส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ และทำลายส่วนที่เหลือ ด้วยความช่วยเหลือจากเอ็นเอทีอาร์ ปิ่นได้ช่วยในเรื่องอาหารกลางวันของเด็กในโรงเรียน และเก็บขยะ ซึ่งจะดำเนินต่อไปในอีก 6 เดือนข้างหน้า คิดได้ดีมากนะปิ่น!



เด็กที่บ้านทุ่งดาบกับการเก็บขยะ

การท่องเที่ยวโดยชุมชน

เคลลี่และจอยกำลังขู่กับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเดือนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการตลาด พวกเขา กำลังอยู่ระหว่างการติดต่อกับนักท่องเที่ยวที่สนใจจะมีประสบการณ์ร่วมกับชาวบ้าน รวมทั้งติดต่อกับโรงเรียนนานาชาติในการเสนอโครงการการศึกษาในการให้บริการชุมชนสำหรับโปรแกรม IB จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก เราหวังว่าจะสามารถดำเนินการเช่นนี้อีกกับโรงเรียนต่างๆ ในหมู่บ้านที่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชน เคลลี่ก็กำลังมุ่งมั่นอยู่กับแผนพับและการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ซึ่งกำลังรอการส่งกลับมาจากผู้ออกแบบ) ซึ่งจะใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบริการต่อบริษัททัวร์ที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติในเมืองไทยที่ภูเก็ต เขาหลัก และถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ

ภาษาอังกฤษ — จากชั้นเรียนสู่เส้นทาง



ภาษาอังกฤษสำหรับ ACE/เส้นทางเดิน
ศึกษารวมชาติ

ในเดือนนี้ อาสาสมัครพัฒนาชุมชนจะออกจากชั้นเรียนเพื่อสำรวจ *เส้นทางเดินศึกษารวมชาติในชุมชน* สำหรับการฝึกเพิ่มเติมทางภาษาอังกฤษ เทคนิคการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนี้ช่วยนักศึกษาในการเรียนรู้ชีวิตชุมชน ช่วยพัฒนาโอกาสการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งทางด้านศัพท์และภาษาที่พวกเขาจะต้องเจอเมื่อนำเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างชาติ เราตั้งใจที่จะทำการสอนเช่นนี้ต่อไปกับกลุ่มนักศึกษาที่เหลือ ผ่านโครงการฝึกอบรม ACE ร่วมกับการสนทนาและพูดคุยในชั้นเรียน โดยใช้ภาษาที่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน

แบบสอบถามได้ถูกแจกให้แก่นักศึกษาในทุกชั้นเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อสอบถามในด้านเนื้อหาที่เรียน การสอนแบบไหนคือสิ่งที่นักศึกษาชอบมากที่สุด หัวข้ออะไรที่ต้องการเรียน และสิ่งที่ต้องการหรือความเห็นที่นักศึกษามี มีการตอบรับในแง่บวกมากมาย พร้อมกับแนวคิดที่น่าสนใจ ซึ่งทางทีมผู้สอนได้ดำเนินการวางแผนบทเรียนที่เกี่ยวข้อง (เช่น การนำเที่ยวโดยได้สร้างแผนที่ของเขาเองและชี้ถึงจุดที่น่าสนใจ พร้อมกับเรียนรู้ศัพท์ใหม่) ผู้รับความคิดเห็นได้ถูกจัดทำขึ้น เพื่อที่นักศึกษาจะได้ให้ความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องและถามคำถามที่สงสัยโดยไม่ต้องระบุงชื่อ



ชั้นเรียนภาษาอังกฤษขั้นเริ่มต้น

ท้ายที่สุด ทางทีมงานภาษาอังกฤษขอแสดงความขอบคุณอย่างลึกซึ้งต่อแผนก College Writing Programs ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่เบิร์กลีย์ สำหรับความมีน้ำใจในการบริจาคตำราเรียนภาษาอังกฤษและสื่อการสอน 3 กล้อง สิ่งเหล่านี้ช่วยในการเพิ่มเอกสารทางการเรียนการสอน และช่วยเราเพิ่มความหลากหลายในเนื้อหา

เว็บไซต์ – การท่องเที่ยวโดยชุมชนและหัตถกรรมก้าวสู่โลกกว้าง!



เว็บไซต์หัตถกรรมสีนามี

มันเป็นเดือนที่วุ่นวายสำหรับอาสาสมัครผู้เป็นเว็บมาสเตอร์ของเรา ผลจากการวางแผนงานและการทำงานหนักในเวลาจำกัดเป็นเวลาหลายเดือน ได้นำมาสู่ผลงานใหม่สองเว็บไซต์ หนึ่งเวลาสำหรับการสั่งของในช่วงเทศกาล ขณะนี้กลุ่มหัตถกรรมสีนามี (www.tsunamicrafts.com) ได้ให้บริการทางเว็บไซต์ ท่านสามารถชมความงามของผ้ามัดย้อม สบู่ที่ทำจากธรรมชาติ เรือมอแกนจำลอง และการ์ด พร้อมกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสีนามีให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

พร้อมกันนี้เราได้เริ่มทดลองเว็บไซต์อันดามันดิสคัฟเวอรี (www.andamandiscoveries.com) ซึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน เว็บไซต์นี้เสนอข้อมูลแก่ผู้มาเยี่ยมชมอย่างเต็มที่ เกี่ยวกับโปรแกรมการท่องเที่ยวใหม่ของเรา รวมทั้งคำอธิบายเกี่ยวกับหมู่บ้าน กิจกรรม โปรแกรมการท่องเที่ยว และโฮมสเตย์ และท้ายที่สุด เว็บไซต์เอ็นเอทีอาร์ (www.northandman.tsunamirelief.com) เพิ่งได้รับการเปลี่ยน โฉมหน้าที่ดีขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งสะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่โปรแกรมเพื่อความยั่งยืนในชุมชน และการศึกษา โปรดแวะชมเว็บไซต์ใหม่ของเราและส่งความคิดเห็นท่านมายังเรา

เว็บไซต์เพื่อการตลาดและการส่งเสริม

ด้วยการไกล่ดำเนิการเว็บไซต์หัตถกรรมสีนามิและการท่องเที่ยวของเรา เราจะรู้สึกเป็นพระคุณอย่างยิ่งสำหรับคำแนะนำจากผู้ใดที่สามารถช่วยให้เว็บไซต์ของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้น

คอมพิวเตอรื

เมื่อวันที่ 10 กันยายน เดียร์ได้เสร็จสิ้นการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับชั้นเรียนทั่วไป เขาจะเริ่มชั้นเรียนใหม่เร็ว ๆ นี้ และหวังว่าผู้เรียนเดิมบางคนจะกลับมาฝึกฝนเพิ่มเติมและเรียนรู้มากขึ้น ชั้นเรียนอาสาสมัครพัฒนาชุมชนได้เริ่มเรียนรู้อีเมล และการหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต นำมาใส่ในงานเวิร์คอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 2 คนได้เดินทางไปภูเก็ตพร้อมเอ็นเอทีอาร์เมื่อวันที่ 25 กันยายน และนำเสนองานแก่ผู้สนับสนุนโครงการของเขา Mr. Niklaus Siegrist จากธนาคารเอกชน AIG ที่สวีตเซอร์แลนด์



ชั้นเรียนคอมพิวเตอร์จบการเรียน

เบอร์โทรศัพท์ – โปรดสังเกต!

ระบบโทรศัพท์ในเมืองไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะต้องเพิ่ม 8 หน้าหมายเลขโทรศัพท์ (ตามหลังหมายเลข 0 ถ้าคุณโทรภายในประเทศ) ดังนั้นสำนักงานของเราจึงได้เปลี่ยนเป็น + 66 (0) 87 917 7165 ซึ่งได้มีผลแล้ว แต่ยังมีช่วงระยะเวลาที่หมายเลขเดิมยังคงใช้ได้อยู่ โปรดเปลี่ยนรายละเอียดการติดต่อของเอ็นเอทีอาร์ที่ท่านมีอยู่ขอบคุณ!

ท่านสามารถช่วยได้อย่างไร

โปรดดูโอกาสที่กล่าวข้างต้น ในการสั่งการ์ดสำหรับเทศกาล และช่วยสำหรับเว็บไซต์การตลาดและการส่งเสริม ตำแหน่งอาสาสมัครก็ยังมีว่างอยู่ โปรดดูที่เอ็นเอทีอาร์เว็บไซต์

ผู้มาเยือนและอาสาสมัคร:



เดือนนี้เราได้บอกเล่า Ben Dwyer ผู้ซึ่งอยู่กับเอ็นเอทีอาร์มากกว่าปี แม้ก่อนจะมาอยู่ที่กรุงบรี Ben ได้ช่วยหาทุนสำหรับเอ็นเอทีอาร์ในออสเตรเลีย – “Reggae to the Rescue!” เมื่อมาถึง Ben ได้ช่วยบริหารกลุ่มหัตถกรรมในเอ็นเอทีอาร์อย่างดียิ่ง ตั้งแต่นั้นมา เขาได้เป็นแรงบันดาลใจให้ทีมงานทั้งหมด และเป็นเพื่อนที่ดีของทุกคน ความอดทนและความพยายามของเขากับกลุ่มหัตถกรรม ได้ช่วยให้เข้าใจหลักการทางธุรกิจดีขึ้น การตลาดที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของเขาได้ส่งผลให้กลุ่มมีสิ่งที่สวยงามในการส่งเสริมและฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง Ben ยังได้ทิ้งความสนุกไว้ – การสำรวจอย่างทรหดของเขา ได้นำให้เขาได้พบสระน้ำ 6 สระ หนึ่งในจุดหมายที่โปรดปรานของเอ็นเอทีอาร์ เอ็นเอทีอาร์ต้องขอบคุณ Ben สำหรับสิ่งต่างๆ ที่เขาได้ทำให้ และเราจะคิดถึงคุณเสมอ

พนักงานใหม่

เอ็นเอทีอาร์ยินดีต้อนรับพนักงานชาวไทยในเดือนกันยายนนี้

แมว (นิชากา อินนุพัฒน์) ซึ่งได้ทำงานในโปรแกรมอาสาสมัครพัฒนาชุมชน จอย (นุชจรินทร์ แว่นทอง) ได้มาช่วยเคลลี่ในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการตลาด เช่นเดียวกับทำงานร่วมกับแมวในการเตรียมการสัมมนาการท่องเที่ยวแห่งอันดามันเหนือกับอาสาสมัครพัฒนาชุมชนในปลายเดือนตุลาคมนี้ ตูย์ (ธำรงค์ ชมภูศรี) ได้ทำงานอย่างหนักในการแปลในสำนักงาน และวิ่งไปมาระหว่างโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าการสื่อสารระหว่างพนักงานฝรั่งและไทยดำเนินไปได้ด้วยดี

เช่นเดียวกับชาวบ้าน ณีฎ (ณีฎยา เสกธีระ) ได้ร่วมกับตุ้ยในการแปล และรับผิดชอบงานตรวจเช็คและจัดการกับหนังสือ อัน
ค้ำประกัน...วิถีแห่งชีวิต ยินดีต้อนรับสู่ทีมของเรา!



แมว



จอย



ณีฎ



ตุ้ย